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Efni: Háskólinn á Akureyri - fjárlög 2015

Bæjarráð hefur á fundi sínum þann 4. desember 2014 gert eftirfarandi bókun:

Lögð fram eftirfarandi tillaga að bókun:
Bæjarráð Akureyrar lýsir yfir áhyggjum sínum vegna fjárframlaga til Háskólans á 
Akureyri sem koma fram í samþykktum tillögum fyrir 2. umræðu til íjárlaga fyrir árið 
2015.
Bæjarráð hvetur stjómvöld til að leiðrétta og auka framlög til skólans í endanlegu 
íjárlagafrumvarpi næsta árs til samræmis við hlutfallslega stærð skólans í islensku 
háskólasamfélagi. Háskólinn á Akureyri hefur sýnt mikla ráðdeild og farið í erfiðar 
aðgerðir til að bregðast við skertum fjárframlögum eftir efnahagshrunið. Það getur því 
ekki talist sanngjamt að skólinn fái ekki framlag til að viðhalda núverandi starfi né 
tækfæri til uppbyggingar nú þegar unnt er að bæta við heildarfjármagn í háskólum 
landsins, eins og fram kem ur í tillögum fyrir 2. umræðu um fjárlög 2015.

Bœjarráó samþykkir framlagða bókun.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst, 
fyrir hönd bæjarstjóra

Elín Dögg Guðjónsdóttir 
skjalastjóri

Afrit: þingmenn Norðausturkjördæmis


